



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th *****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค.61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงดังกล่าวได้เลื่อนไปปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ในระยะกลางสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงเย็นของวันที่ 19 ต.ค. จากนั้นได้เคลื่อนผ่านอ่าวไทยและขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเย็นของวันถัดมา แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมาในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ และยังคงมีฝนตกบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนร้อยละ 35-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดสัปดาห์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19 และ 21 ต.ค. มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดสุดในภาคใต้ วัดได้ 98.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 22-24 ต.ค. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ต.ค. ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ ส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนลดลง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 22-24 ต.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันปกคลุมตอนกลางของประเทศเมียนมา ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ทางตะวันตกเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ต.ค. คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง

ข้อควรระวัง 22-26 ต.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 24-28 ต.ค. เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก
- ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวนและพืชไร่
- ในช่วงที่มีฝนตก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย